

Review phòng khám Đa khoa Tân Bình 495 Cộng Hòa

TP.HCM uy tín tốt

Phòng khám Đa khoa Tân Bình (phong-kham-da-khoa-tan-binh) tại địa chỉ 495 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP.HCM ngày nay đang trở thành một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực y tế tư nhân, chuyên tiếp nhận kiểm tra, tư vấn và điều trị nhiều bệnh lý như bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, bệnh chuyên khoa nam, phụ khoa cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác. Không ít người vẫn đặt câu hỏi liệu Phòng khám Đa khoa Tân Bình có thực sự tốt không bởi tâm lý chung của người bệnh thường muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về chất lượng dịch vụ trước khi quyết định đến thăm khám. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết nhằm review Phòng khám Đa khoa Tân Bình tại 495 Cộng Hòa, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về địa chỉ y tế này.

Phòng khám Đa khoa Tân Bình nằm tại số 495 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM, một vị trí ngay mặt đường lớn, rất thuận tiện cho bệnh nhân tìm kiếm và di chuyển khi có nhu cầu thăm khám. Chính vì thế, nhiều người còn biết đến Phòng khám Đa khoa Tân Bình với những tên gọi khác như

Phòng khám Tân Bình 495 Cộng Hòa hay Phòng khám Đa khoa 495 Cộng Hòa. Tuy nhiên, mọi người cần lưu ý phân biệt rõ ràng với Bệnh viện Đa khoa Tân Bình để tránh nhầm lẫn trong quá trình đến khám. Từ khi thành lập đến nay, Phòng khám Đa khoa Tân Bình luôn nỗ lực không ngừng để trở thành một trong những cơ sở y tế ngoài giờ được người dân tin tưởng, tập trung đầu tư vào đội ngũ y tế và cơ sở vật chất nhằm mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị.



Thông tin liên hệ của Phòng khám Đa khoa Tân Bình:

Địa chỉ: số 495 đường Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM (Link google map: <https://maps.app.goo.gl/92mjmfteZdvPZS3D8>)

Hotline tư vấn miễn phí: 028 3535 9721

Giờ làm việc: 8h00 đến 20h00 các ngày trong tuần, bao gồm cả dịp Lễ, Tết

Website: <https://phongkhamdakhoatanbinh.vn>

Link nhận ưu đãi: <https://bit.ly/tu-van-mien-phi-cung-bs-phong-kham-da-khoa-tan-binh>

Chất lượng dịch vụ tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình có tốt không?

Trong những năm gần đây, Phòng khám Đa khoa Tân Bình tại 495 Cộng Hòa đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người bệnh sau khi trải nghiệm các dịch vụ khám chữa bệnh tại đây. Để bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn khi cân nhắc lựa chọn địa chỉ này, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin review Phòng khám Đa khoa Tân Bình dựa trên các tiêu chí cụ thể.

Xem báo nói gì về Phòng khám Đa khoa Tân Bình:

- [Đánh giá phòng khám đa khoa Tân Bình 495 Cộng Hòa](#)
- [Thế mạnh nổi trội của phòng khám đa khoa Tân Bình 495 Cộng Hòa](#)
- [Phòng khám đa khoa Tân Bình 495 Cộng Hòa có uy tín không?](#)
- [Phòng khám đa khoa Tân Bình 495 Cộng Hòa khám nam khoa uy tín](#)
- [Phòng khám đa khoa Tân Bình – Nơi chăm sóc sức khỏe uy tín tại TP.HCM](#)
- [Phòng khám đa khoa Tân Bình 495 Cộng Hòa: Dịch vụ y tế chất lượng](#)
- [Phòng khám đa khoa Tân Bình cơ sở y tế uy tín chăm sóc sức khỏe ngoại khoa](#)
- [Chăm sóc sức khỏe uy tín tại phòng khám đa khoa Tân Bình 495 Cộng Hòa, TP.HCM](#)
- [Phòng khám đa khoa Tân Bình 495 đường Cộng Hòa khám chữa bệnh uy tín](#)
- [Chất lượng phòng khám đa khoa Tân Bình 495 Cộng Hòa](#)

Trước hết, Phòng khám Đa khoa Tân Bình hoạt động dưới sự giám sát và cấp phép của Sở Y tế TP.HCM, đảm bảo đầy đủ điều kiện cần thiết để thực hiện khám chữa bệnh. Hiện nay, Phòng khám Đa khoa Tân Bình đã được

cấp phép thăm khám, tư vấn sức khỏe và điều trị nhiều lĩnh vực bệnh lý cho cả nam và nữ giới.

Về chuyên khoa nam, Phòng khám Đa khoa Tân Bình thực hiện điều trị các bệnh như dài hoặc hẹp bao quy đầu, viêm bao quy đầu, viêm niệu đạo nam giới, bệnh tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn cùng các vấn đề rối loạn sinh sản như rối loạn cương dương, liệt dương hay xuất tinh sớm. Đối với phụ khoa, chị em phụ nữ có thể đến Phòng khám Đa khoa Tân Bình để được bác sĩ giỏi tư vấn và điều trị các bệnh như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến, rối loạn kinh nguyệt, thay đổi nội tiết tố, viêm buồng trứng, viêm vùng chậu, nhiễm trùng đường tiết niệu hay khí hư bất thường. Ngoài ra, Phòng khám Đa khoa Tân Bình còn chuyên khám và điều trị các bệnh xã hội như mụn rộp sinh dục, sùi mào gà, giang mai, lậu – những bệnh lý mà cả nam và nữ đều dễ mắc phải nếu không cẩn thận.

Đối với các cặp đôi gặp vấn đề vô sinh hiếm muộn, Phòng khám Đa khoa Tân Bình cung cấp dịch vụ kiểm tra nguyên nhân và tư vấn điều trị cho những trường hợp không thể mang thai sau một năm quan hệ đều đặn mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Phòng khám Đa khoa Tân Bình cũng thực hiện phá thai an toàn, bao gồm thăm khám thai, siêu âm xác định tuổi

thai và tiến hành đình chỉ thai nghén bằng phương pháp an toàn trong các trường hợp thai ngoài ý muốn, thai dị tật hoặc sức khỏe người mẹ gặp bất thường. Bên cạnh đó, Phòng khám Đa khoa Tân Bình còn điều trị các bệnh hậu môn trực tràng như trĩ nội, trĩ ngoại, mạch lươn, áp xe hậu môn, polyp hậu môn và chữa trị chứng hôi nách từ mức độ nhẹ đến nặng bằng phương pháp phẫu thuật tuyến mồ hôi hiện đại.



Một trong những yếu tố quan trọng làm nên chất lượng của Phòng khám Đa khoa Tân Bình chính là đội ngũ bác sĩ. Tay nghề của các bác sĩ tại đây luôn được người bệnh chú ý bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị và sự an toàn của họ. Hiểu rõ tầm quan trọng đó, Phòng khám Đa khoa Tân Bình đã tuyển chọn đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng làm

việc tại các bệnh viện lớn, nắm vững kỹ thuật khám và điều trị trong lĩnh vực mà họ phụ trách. Không chỉ có trình độ chuyên môn cao, các bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình còn được đánh giá là những người có tâm với nghề, thân thiện và tận tình, giúp bệnh nhân giảm bớt lo lắng và yên tâm điều trị.

Cơ sở vật chất tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình cũng là một điểm mạnh được nhiều người bệnh khen ngợi. Không gian khám chữa bệnh tại đây rộng rãi, thoáng đãng, luôn được vô trùng kỹ lưỡng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Phòng khám Đa khoa Tân Bình đã sắp xếp hợp lý các phòng ban như phòng khám bác sĩ, phòng xét nghiệm, phòng siêu âm, phòng tiểu phẫu, tất cả đều được trang bị máy móc hiện đại, mang lại kết quả chẩn đoán chính xác và nhanh chóng. Ngoài ra, tiện nghi tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình cũng được chú trọng để bệnh nhân và người nhà cảm thấy thoải mái khi đến thăm khám.

Về phương pháp điều trị, Phòng khám Đa khoa Tân Bình áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, được người bệnh đánh giá cao khi review. Tùy thuộc vào loại bệnh và tình trạng sức khỏe của từng người, các bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp dựa trên kết quả

thăm khám. Ví dụ, ở chuyên khoa nam, Phòng khám Đa khoa Tân Bình sử dụng công nghệ cắt bao quy đầu xâm lấn tối thiểu, liệu pháp 6 trong 1 điều trị liệt dương, kỹ thuật CRS chữa viêm tiết niệu hay phương pháp PLISSIT khắc phục xuất tinh sớm. Trong lĩnh vực phụ khoa, Phòng khám Đa khoa Tân Bình áp dụng công nghệ Oxygen trị viêm âm đạo, dao LEEP điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Đối với bệnh xã hội, Phòng khám Đa khoa Tân Bình sử dụng các phương pháp như ALA-PDT chữa sùi mào gà, DHA trị lậu, cân bằng miễn dịch điều trị giang mai. Ngoài ra, kỹ thuật sóng dài tần HCPT cũng được Phòng khám Đa khoa Tân Bình áp dụng để chữa trị nhanh chóng các bệnh trĩ, nứt kẽ hậu môn hay rò hậu môn.



Những phương pháp điều trị tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình đều có ưu điểm vượt trội, giúp giảm đau, hạn chế chảy máu, rút ngắn thời gian hồi phục, không để lại sẹo xấu và tăng cường miễn dịch để ngăn bệnh tái phát. Quy trình khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình được thiết kế khoa học, nhanh gọn và an toàn. Người bệnh có thể đăng ký lịch hẹn trước qua [hotline 028 3535 9721](tel:02835359721) để nhận ưu đãi hoặc đến trực tiếp làm thủ tục. Sau khi đến, nhân viên y tế tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình sẽ hỗ trợ hoàn thành các bước cần thiết và hướng dẫn gặp bác sĩ. Bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng, chỉ định xét nghiệm nếu cần, sau đó tư vấn phác đồ điều trị dựa trên kết quả chẩn đoán. Khi bệnh nhân đồng ý, quá trình điều trị sẽ được thực hiện, sau đó họ được theo dõi sức khỏe và hướng dẫn chăm sóc để hồi phục nhanh chóng. Cuối cùng, bệnh nhân sẽ tái khám tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình để kiểm tra kết quả điều trị.

Dịch vụ và chi phí tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình

Phòng khám Đa khoa Tân Bình không chỉ được đánh giá cao về chất lượng khám chữa bệnh mà còn chú trọng đến dịch vụ y tế, mang lại sự thoải mái và tiện lợi cho người bệnh. Quy trình thăm khám tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình diễn ra nhanh chóng, không yêu cầu xếp hàng chờ đợi lâu như ở

nhều cơ sở khác. Đội ngũ nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình luôn đón tiếp chu đáo, sẵn sàng giải đáp thắc mắc để bệnh nhân yên tâm. Mọi thông tin cá nhân và hồ sơ bệnh án tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình đều được bảo mật tuyệt đối, không có tình trạng rò rỉ dữ liệu, giúp người bệnh an tâm điều trị mà không lo bị lộ thông tin. Hơn nữa, Phòng khám Đa khoa Tân Bình còn triển khai dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến miễn phí qua hotline 028 3535 9721, hỗ trợ đặt lịch hẹn trước để người bệnh chủ động hơn.

Về chi phí, Phòng khám Đa khoa Tân Bình luôn công khai bảng giá minh bạch, điều chỉnh mức phí phù hợp với quy định và thông báo rõ ràng cho bệnh nhân trước khi điều trị. Để hỗ trợ người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không lo chi phí quá cao, Phòng khám Đa khoa Tân Bình còn áp dụng nhiều chương trình ưu đãi như gói khám tổng quát nam khoa hoặc phụ khoa 9 hạng mục chỉ 300.000 VNĐ, gói kiểm tra bệnh xã hội 300.000 VNĐ, giảm 30% chi phí tiểu phẫu cho người đặt hẹn trước. Giờ làm việc của Phòng khám Đa khoa Tân Bình từ 8h00 đến 20h00 tất cả các ngày trong tuần, kể cả lễ Tết, mà không phát sinh thêm phí, phù hợp với những người bận rộn.

Phản hồi từ bệnh nhân về Phòng khám Đa khoa Tân Bình

Dưới đây là một số ý kiến thực tế từ người bệnh đã trải nghiệm tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình. Chị Q.N (Hóc Môn, TP.HCM) chia sẻ rằng chị từng lo lắng vì âm đạo ngứa ngáy và ra nhiều dịch bất thường, sau khi được bạn giới thiệu, chị đến Phòng khám Đa khoa Tân Bình để kiểm tra. Các bác sĩ tại đây tư vấn tận tình, giải đáp mọi thắc mắc, kết luận chị bị viêm âm đạo nhưng may mắn chưa nghiêm trọng. Sau khi điều trị bằng công nghệ Oxygen, triệu chứng của chị giảm hẳn và giờ đã khỏi hoàn toàn. Anh Trịnh H. (Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết anh vừa cắt trĩ ngoại tại Phòng khám Đa khoa Tân Bình và rất hài lòng vì quy trình nhanh gọn, bác sĩ tận tâm, kết quả điều trị tốt, giúp anh thoải mái hơn và không còn đau đớn như trước.

Hy vọng qua bài review này, bạn đọc đã có cái nhìn rõ ràng hơn về Phòng khám Đa khoa Tân Bình để đưa ra quyết định phù hợp khi cần chăm sóc sức khỏe. Nếu còn thắc mắc hoặc muốn đặt lịch khám, hãy liên hệ hotline 028 3535 9721 để được hỗ trợ miễn phí.

Link:

[Phòng khám đa khoa Tân Bình](#)

[Phòng khám Tân Bình](#)

[Phòng khám Tân Bình 495 Cộng Hòa](#)

[Đa khoa Tân Bình](#)

[Phòng khám Tân Bình Cộng Hòa](#)

[Phòng khám đa khoa Tân Bình 495 Cộng Hòa](#)

[Đa khoa Tân Bình](#)

[Phòng khám tân bình](#)

[Phòng khám đa khoa tân bình](#)

[Phòng khám Tân Bình](#)

[Đa khoa Tân Bình](#)

[Phòng khám đa khoa tân bình 495 cộng hòa](#)

[Đa khoa tân bình](#)

[Phòng khám đa khoa Tân Bình](#)